

Huyện Yên Bình: Gắn phát triển kinh tế với xây dựng thể trận an ninh nhân dân

ĐOÀN THẾ HANH

Thực tế đang có cả thời cơ và thách thức, thuận lợi và khó khăn. Vấn đề đặt ra với Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Bình là làm thế nào để vươn lên trở thành huyện dẫn đầu toàn tỉnh Yên Bái về phát triển kinh tế mà vẫn yên bình như tên gọi của huyện?

Phát triển kinh tế - xã hội là cơ sở vững chắc của thể trận lòng dân

Là huyện vùng thấp, án ngữ cửa ngõ phía nam Yên Bái, có hệ thống giao thông xuôi, ngược khá thuận tiện, lại là địa phương có nhiều mục tiêu trọng yếu cần được bảo vệ nên Yên Bình được xác định là một trong những khu vực phòng thủ quan trọng của tỉnh. Hơn thế, Yên Bình là một huyện nghèo, có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo đạo, đời sống nhân dân thấp... tiềm ẩn những nhân tố bất ổn trong xã hội. Vấn đề đặt ra đối với Đảng bộ và nhân dân Yên Bình là làm thế nào để vươn lên trở thành huyện giàu mạnh mà nhân dân các dân tộc, tôn

giáo trong huyện cùng nhau hưởng yên bình?

Nhận thức sâu sắc quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế kết hợp với xây dựng thể trận an ninh nhân dân, giữ vững trật tự an toàn xã hội, xuất phát từ điều kiện tự nhiên, đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội của mình, Đảng bộ Yên Bình đã có *Chương trình hành động* cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Bình lần thứ XX. Đó là *phát triển kinh tế là trọng tâm - cơ sở vững chắc của thể trận lòng dân*. Đến nay, chương trình đó đã cơ bản hoàn thành vượt tiến độ.

Phát triển kinh tế đời sống gắn với chăn nuôi

đại gia súc là phương thức thích hợp để khai thác tốt nguồn lực của một huyện miền núi vùng thấp. Mỗi năm, huyện trồng mới 2000 ha rừng với các loại cây nguyên liệu có giá trị kinh tế cao như keo, bạch đàn mô, cây trầm nước ngọt; 3.500 ha sắn, trong đó có 3.000 ha sắn cao sản; 50 ha cây ăn quả. Đến nay, có 1.391 ha cây ăn quả, trong đó 333,5 ha bưởi Đại Minh. Ổn định 2.000 ha chè giống mới có chất lượng cao, năng suất bình quân đạt 74 tạ/ha/năm, với tổng sản lượng búp tươi lên hơn 13.000 tấn (năm 2008). Về chăn nuôi, tổng đàn gia súc toàn huyện có: trâu 16.494 con, bò 10.415 con, lợn 62.208 con. Quy hoạch một số đảo đá trên hồ Thác Bà có điều kiện thích hợp để nuôi dê.



Yên Bình có hơn 10 vạn người, gồm 5 dân tộc chủ yếu: Kinh, Tày, Nùng, Giao và Cao Lan. Trên địa bàn huyện có 2 tôn giáo: Công giáo với 12 họ giáo, 2 giáo xứ, 7 nhà thờ, 2 nhà nguyện với khoảng 10.000 giáo dân; Phật giáo với khoảng 500 tín đồ. Trong 24 xã và 2 thị trấn thì đã có 6 xã và 26 thôn thuộc vùng đặc biệt khó khăn.

Để đạt được thành tích trên, huyện đã chỉ đạo làm tốt công tác quy hoạch đất đai, thực hiện các chính sách hỗ trợ về giống, thú y, khuyến khích, tạo điều kiện, hướng các thành phần kinh tế đầu tư vào các dịch vụ chế biến nông sản thực phẩm, trồng rừng kinh tế và rừng phong cảnh.

Bảo đảm an ninh lương thực, xây dựng các cánh đồng có thu nhập cao được xác định là hướng căn bản. Vốn diện tích trồng lúa nước không nhiều nên việc từng bước nâng dần mức lương thực bình quân đầu người được Huyện ủy chỉ đạo sát sao, quyết liệt với hệ thống giải pháp khả thi. Cụ thể, giữ vững giới hạn tối thiểu diện tích trồng lúa, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm đẩy năng suất lên cao, tăng thêm vụ đông trên chân ruộng 2 vụ lúa, tập trung đầu tư giống, phân bón, quy hoạch các vùng thâm canh lúa cao sản, cải tạo và nâng cấp các công trình thủy lợi, nâng cao năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm của đội ngũ khuyến nông viên, khuyến khích, động viên và có chính sách hỗ trợ đối với

các mô hình cây trồng có hiệu quả... Mặc dù bị ảnh hưởng rất lớn do hai cơn bão số 4 và số 6 tàn phá nhưng sản lượng lương thực có hạt năm 2008 vẫn đạt 23.857 tấn, bình quân đầu người toàn huyện là 221,140 kg/người/năm. Yên Bình đã trồng được 4.008 ha sắn, góp phần đáng kể nâng mức lương thực cho người và nguồn thức ăn cho gia súc, gia cầm.

Yên Bình khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia *phát triển nuôi thủy sản trên vùng hồ Thác Bà*. Với 15.000 ha mặt nước hồ Thác Bà, gần 400 ha mặt nước ao đầm và dòng sông Chảy đoạn qua huyện là những lợi thế lớn. Mặc dù lòng hồ không bằng phẳng, con nước lên xuống thất thường theo mùa và phụ thuộc vào sự điều tiết của ngành điện lực, nhưng đến nay, toàn huyện có 255 lồng cá, và xu hướng đang tăng nhanh: Huyện đang tổ chức để các nhà đầu tư thực hiện những dự án nuôi cá theo phương pháp công nghiệp; đầu tư, nghiên cứu, tiến hành nuôi thử một số loại cá có giá trị kinh tế cao, đưa sản lượng đánh bắt thủy sản hàng năm đạt từ

1.700 tấn trở lên. Hàng loạt giải pháp tích cực về hỗ trợ vốn, chuyển diện tích trồng lúa kém hiệu quả thành ao, hồ nuôi cá, từng bước nghiên cứu xây dựng cơ sở chế biến thủy sản tại chỗ... đã góp phần tạo nên những kết quả trên.

Tăng cường đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp ngoài quốc doanh, trên cơ sở các doanh nghiệp hiện có, huyện đã tạo thêm những ưu đãi về vốn, thuế đất, giải phóng mặt bằng... để thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư chế biến các sản phẩm nông lâm nghiệp, khai khoáng, sản xuất, du lịch, dịch vụ... Đến nay, huyện Yên Bình đã có 19 công ty trách nhiệm hữu hạn, 10 doanh nghiệp tư nhân, 42 hợp tác xã và 857 hộ kinh doanh có hiệu quả. Giá trị sản lượng công nghiệp ngoài quốc doanh của huyện Yên Bình đứng thứ hai trong tỉnh (sau thành phố Yên Bái).

Phát triển thương mại, du lịch cơ bản đáp ứng được nhu cầu giao lưu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Toàn huyện có 16 chợ với 761 hộ đang kinh doanh có hiệu

quả. Khu du lịch Tân Hương sắp đi vào hoạt động, các di tích lịch sử, văn hóa sẽ được tôn tạo, xây dựng các làng văn hóa gắn với khu du lịch sinh thái vùng hồ Thác Bà... đang hứa hẹn một vùng du lịch Yên Bình với du khách trong và ngoài nước.

Đảng bộ và chính quyền huyện Yên Bình đang tập trung phát triển văn hóa - xã hội như nâng cao chất lượng giáo dục với hệ thống trường chuẩn quốc gia, tập trung nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực của một huyện miền núi. Nâng cao chất lượng y tế, nhất là tuyến cơ sở để chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân trong huyện, làm tốt công tác vệ sinh phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường, công tác kế hoạch hóa gia đình. Chương trình xóa đói, giảm nghèo với quyết tâm đi đôi với kế hoạch giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, nâng dần số hộ khá giả vươn lên giàu có một cách bền vững. Đưa phong trào xây dựng làng văn hóa trên quy mô toàn huyện đi vào quy củ, nền nếp, tạo môi trường sống lành mạnh cho nhân dân trong huyện.

Sau hơn nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện, tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của Yên Bình đều cơ bản hoàn thành vượt mức, đời sống của các tầng lớp nhân dân được cải thiện đáng kể. Đó là cơ sở vững chắc của thế trận lòng dân, là nhân tố cơ bản bảo đảm vững chắc cho an ninh, trật tự an toàn

xã hội trên địa bàn huyện Yên Bình.

Thế trận lòng dân

Đảng bộ huyện Yên Bình nhận thức sâu sắc rằng, nhân tố quan trọng hàng đầu vững chắc hơn bất cứ thành lũy nào bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội là lòng dân. Vì vậy, chủ trương, đường lối đúng của Đảng đã và đang được Đảng bộ cụ thể hóa một cách sáng tạo vào điều kiện cụ thể của huyện, hướng tới mục tiêu đầu tiên là tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân toàn huyện, đó là giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội từ gốc. Trong những năm qua, Đảng bộ quan tâm bảo vệ quê hương, Tổ quốc ngay trong các chiến lược, chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh việc lồng ghép phát triển kinh tế - xã hội với giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trong từng chương trình phát triển, Đảng bộ huyện cũng đã tập trung triển khai công tác an ninh - quốc phòng trên địa bàn với hai nhiệm vụ trọng tâm rất có hiệu quả.

Một là, công tác giáo dục kiến thức quốc phòng an ninh, củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc được triển khai có hiệu quả. Xây dựng lực lượng công an xã, thị trấn, đội ngũ bảo vệ cơ quan,

doanh nghiệp ngày càng trong sạch, vững mạnh. Quy hoạch và từng bước củng cố, xây dựng các căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, tiến hành thực hiện các chương trình kinh tế kết hợp quốc phòng. Quan tâm kiện toàn lực lượng dân quân, tự vệ theo Pháp lệnh Dân quân tự vệ mới, làm tốt công tác phát triển Đảng trong lực lượng này. Huyện đang từng bước xây dựng và phát triển lực lượng dân quân, tự vệ ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Hai là, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh nông thôn, an ninh trong vùng tôn giáo, dân tộc và giữ gìn trật tự an toàn xã hội được tổ chức rộng khắp và có biến chuyển tích cực. Trong hơn 2 năm qua, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ huyện, tổ chức thành công các cuộc diễn tập chiến đấu trị an, diễn tập phòng cháy, chữa cháy, diễn tập lãnh đạo, chỉ huy khu vực phòng thủ một bên hai cấp có một phần thực binh.

Thực tế ở huyện Yên Bình những năm qua cho thấy, khi kinh tế tăng trưởng cao, đời sống nhân dân cải thiện nhanh thì tình hình an ninh, trật tự trị an trên địa bàn tốt hẳn lên. Công tác an ninh, trật tự an toàn tốt là trực tiếp bảo đảm cho kinh tế phát triển. Kinh tế phát triển, an ninh, trật tự xã hội bảo đảm là những giá trị văn hóa của sự phát triển bền vững. □